

รู้จัก... “ปลาแรด” สัตว์น้ำประจำจังหวัดอุทัยธานี

สวัสดิ์คะกลับมาพบกับอีกแล้วกับคอลัมน์สินในน้ำ คอลัมน์ที่จะนำท่านผู้อ่านทุกท่านได้พบกับพันธุ์สัตว์น้ำประจำจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับฉบับนี้น้องแบล็คสวอลโลจะมารับหน้าที่แทนที่ปลาแก้มป้องกันนะคะ วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับ “ปลาแรด” สัตว์น้ำประจำจังหวัดอุทัยธานี ปลาแรดมีชื่อสามัญว่า Giant gourami มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Osphronemus goramy* (Lacepède, 1801) นอกจากนี้ปลาแรดยังมีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน อาทิ ภาคอีสานเรียกว่า “เม่น” ภาคใต้เรียกว่า “มิน” ส่วนภาคกลางหรือประชาชนทั่วไปก็เรียกชื่อกันว่า ปลาแรด หลังจากที่เรารวบรวมชื่อเรียกกันในแต่ละภาคไปแล้ว ต่อไปเราจะมารู้จักประวัติความเป็นมาของปลาแรดกันคะ

ปลาแรด จัดเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมเลี้ยงทั้งด้านการบริโภคและเลี้ยงเพื่อความสวยงาม การเลี้ยงส่วนใหญ่จะรวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ และนับเป็นเรื่องที่ดีที่ปัจจุบันกรมประมงสามารถเพาะขยายพันธุ์ปลาแรดได้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปในอนาคตเราก็จะสามารถปรับปรุงและคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดได้ ปลาแรดเป็นปลาที่มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับปลาสลิดหรือปลาหมอตาล มีลำตัวป้อม แบนข้าง มีความยาวจากหัวถึงหางประมาณ 2 เท้า ของความกว้างลำตัวเกล็ดสากมือเป็นรูปหยักมีก้านครีบท้องคู่แรกเป็นเรียวยาวคล้ายหนวดไว้สำหรับสัมผัส ปลายหางมนกลม มีจะงอยปากแหลมริมฝีปากหนา มีขากรรไกรล่างยื่นยาวมากกว่าขากรรไกรบนเล็กน้อย ภายในปากมีฟันซี่เล็ก ๆ แหลมคม ส่วนหัวเล็กและป้าน ปลาตัวผู้จะมีโหนกนูนสีดำคล้ายนอแรด ความยาว 65 ซม. น้ำหนัก 6 - 7 กก. เป็นปลาที่ไม่มีนิสัยดุร้าย แต่จะหวงถิ่นอาศัยเมื่อเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์และวางไข่

ในประเทศไทยภาคกลางมักพบปลาแรดมากตามแม่น้ำลำคลอง ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคใต้พบมากใน



“ ปลาแรดจัดเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ที่ได้รับความนิยมเลี้ยงทั้งด้านการบริโภค และเลี้ยงเพื่อความสวยงาม ”



จังหวัดพิจิตรและแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลาแรดมีเนื้อแน่นนุ่ม เนื้อมากไม่ค่อยมีก้าง รสชาติดี สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น ทอด เจียน ต้มยำ แกงเผ็ด ลาบปลา ฯลฯ สำหรับปลาแรดได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 สำหรับผู้อ่านท่านใดที่อยู่กรุงเทพฯ



และอยากเห็นปลาแรดสามารถแวะมาชมได้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ โดยเปิดให้เข้าชมในวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. น้องแบล็คสวอลโลแอบกระซิบว่าที่นี่เขาเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ส่วนค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 20 บาท เด็กเข้าชมฟรีคะ ฉบับนี้เราก็ได้รู้จักปลาแรดซึ่งเป็นสัตว์ประจำจังหวัดอุทัยธานีกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ฉบับหน้าน้องแบล็คสวอลโลจะพาไปรู้จักกับปลาประจำจังหวัดอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะ ฉบับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดิ์คะ....

อ้างอิงข้อมูลจาก : คู่มือสัตว์น้ำประจำจังหวัด กองตรวจราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์